



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ โดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจำนวน ๔ ราย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยยึดถือประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัว และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่ต้องทราบประกาศผลการคัดเลือก และหากมิได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด ในวัน เวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนวรรตน์ ต่วนชะเอม)

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย

ลำดับที่ ๑ นางสาวชนัญชิตา จิวสุข

ลำดับที่ ๒ นางสาวศิริธัญญา นิลยา

๓. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ๑ นายศุภวิชญ์ พองอ่อน

๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา

ลำดับที่ ๑ นางสาวชลิตา รอดกล้า